

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดิน”

วันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวฤทัย พริกมาก	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑
๒	นางสาวฐนชนก คำขจร	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑
๓	นางสาวรัชชฎาพัชร สงทอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑
๔	นายอานนท์ นันสว่าง	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๒
๕	นายอนุพนธ์ ศิริไทย	นักสำรวจดิน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๒
๖	นางสาวศรอนงค์ อุยโต	นักวิชาการเกษตร	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๒
๗	นางสาวพิมพ์คณัช ตั้งตระการพงษ์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๓
๘	นางวิมลภักดิ์ งามจรัสวานิชย์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๓
๙	นายประมวล บัวกฎ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๔
๑๐	นายปฏิวัติ เสี่ยงเพราะ	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๔
๑๑	นายกิตติพงศ์ ทิมแป้น	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๖
๑๒	นางสาวรวีวรรณ ชัยชนะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๖
๑๓	นางสาวภัทร์สุชา เดชเดชะ	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย	กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สพข. ๘
๑๔	นางสาวพนิดา เชื้อบุญมี	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๘
๑๕	นางสาวกชกร กานตารัมภ์	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๘
๑๖	นางสาวนิรมล เกษณา	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๘
๑๗	นางสาวกรรกฎ ตะเถา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๙
๑๘	นางสาวนิตยาภรณ์ ณ นคร	นักสำรวจดิน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๙

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๙	นายเมธา ศรีทองคำ	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑๐
๒๐	นางสาวฐิติพรรณ ธนชัยกุลโรจน์	นักวิชาการเกษตร	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑๐
๒๑	นางสาวเกษมณี ใจสอาด	นักสำรวจดิน	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑๑
๒๒	นายเมธาวิ กิจเกตุ	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย	กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข. ๑๑
๒๓	นายอภิเชษฐ ทองส่ง	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑๒
๒๔	นางหทัยกานต์ พัตยา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑๒
๒๕	นางสาวสิริวัลย์ ราษฎร์อาศัย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กนผ.
๒๖	นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กนผ.
๒๗	นางสาววารุณี อติศักดิ์กุล	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กนผ.
๒๘	นายวีระ ปะทะขี้นัง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศทส.
๒๙	นางสาวสุรรัตน์ ดิษขัง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศทส.
๓๐	นางสาวชัชชชา ใหม่จิ้น	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศทส.